

บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

การตรวจราชการตามการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา (ประเด็น : ตรวจติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย)

กรมทรัพยากรน้ำ (จำนวน 2 ข้อ)

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วย ปฏิบัติ	ระยะเวลา สิ้นสุด ของการ รายงาน
เขต 12 ขอนแก่น /มหาสารคาม เขต 18 อุทัยธานี 5 – 6 พ.ย. 60	1) เครื่องสูบน้ำทั้งหมด จำนวน 23 เครื่อง ชำรุด 12 เครื่อง และใช้งานได้ 11 เครื่อง และไม่สามารถเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยได้ในภาวะน้ำท่วมสูง และเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ชำรุด และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานช่วยเหลือประชาชนช่วงเกิดอุทกภัย เช่น ท่อส่ง หัวกะโหลก ท่อดูด เป็นต้น รวมทั้ง เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเรือท้องแบนในการเข้าสำรวจพื้นที่น้ำท่วมสูง	ระดับปฏิบัติ 1) ทน. ควรสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ และการจัดซื้ออุปกรณ์ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ เช่น ท่อส่ง หัวกะโหลก ท่อดูด เป็นต้น ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนในการเข้าช่วยเหลือประชาชนช่วงเกิดอุทกภัย นอกจากนั้น ยังใช้ช่วยเหลือประชาชนช่วงเกิดภัยแล้งได้ด้วย	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ทน.ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและการจัดซื้ออุปกรณ์ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ โดยใช้งบประมาณงบรายจ่ายอื่น รายการโครงการบริหารจัดการเพื่อรองสภาวะวิกฤตน้ำ เพื่อจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 – 11 เป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการในการเผชิญเหตุในพื้นที่และใช้เป็นค่าดำเนินการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอะไหล่ และค่าแรงสำหรับการบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุก ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมในการนำไปติดตั้งสูบน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาสภาวะวิกฤตน้ำตามที่ได้รับการประสานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ๆ	OPPM โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ (เอกสารแนบ 1)	สทท.1-11	20 เม.ย. 61
เขต 6 สุราษฎร์ธานี/ นครศรี ธรรมราช		2) ให้ ทน ปฏิบัติตามข้อสั่งการ ปกท.ทส. ในช่วงเกิดอุทกภัยอย่างเคร่งครัด โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาสั่งการ และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาและ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ทน.ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาลักษณะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ส่วนกลาง โดยให้หน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งศูนย์อำนวยการ	คำสั่งกรม ทรัพยากรน้ำ และ	ศปว. และ สทท.1 - 11	20 เม.ย. 61

เขตตรวจ/ ว.ต.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วย ปฏิบัติ	ระยะเวลา สิ้นสุด ของการ รายงาน
เขต 18 นครสวรรค์/พิจิตร 5 – 8 พ.ย. 60		อุปสรรค ต้องการการตัดสินใจในระดับสูงขึ้น ไป ให้รายงานด่วนด้วย	ติดตามและแก้ไขปัญหามะเร็งและภาวะ น้ำท่วม ส่วนหน้า เพื่อทำหน้าที่ติดตาม สถานการณ์และให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทา ปัญหามะเร็งและภาวะน้ำท่วมในพื้นที่รับ ผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค และให้ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ส่วนกลางทราบ ทุกสัปดาห์และทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน	คำสั่งสำนักงาน ทรัพยากร น้ำภาค (เอกสารแนบ 2)		